

## Bộ Công Thương chung tay ủng hộ miền Trung

Sáng ngày 3/10/2013, tại trụ sở Bộ Công Thương, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã chỉ đạo lễ phát động quyên góp ủng hộ lũ lụt nhân dân miền Trung và phát động phong trào học tập tấm gương hy sinh của đồng chí Nguyễn Tài Dũng. Tại buổi lễ phát động, có sự hiện diện đông đủ của các cục, vụ viện thuộc Bộ, cùng toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương.



Thứ trưởng Lê Dương Quang đã chia sẻ sâu sắc tới đồng bào miền Trung và mong cán bộ công chức, viên chức Bộ Công Thương tùy hoàn cảnh chia sẻ phần nào những mất mát, thiệt hại, để một phần nào đó giúp các tỉnh sớm bình phục, đồng bào trở lại sinh hoạt bình thường.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Vụ trưởng Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ cho biết: Do ảnh hưởng của Cơ bão mạnh số 10, đồng bào miền Trung bị thiệt hại rất nặng nề về người và của, đặc biệt là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa rồi đồng chí Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An trong khi đi cứu trợ đồng bào vùng bão lũ đã dũng cảm hy sinh. Trước nghĩa cử cao đẹp của đồng chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã gửi Điện chia buồn tới gia đình đồng chí Dũng và Sở Công Thương tỉnh Nghệ An.

Ngay trong lễ phát động, Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương đã thu được số tiền 71.980.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Minh Anh

### KHAI MẠC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÀ KINH CẦU TIÊU ĐỒNG VINH PHÚC 2013

Thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Vinh Phúc giai đoạn 2012-2015 và hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam", Trung tâm Thông tin - Xúc tiến Thương mại Vinh Phúc phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Giang Anh tổ chức hội chợ với chủ đề "Hội chợ Thương mại và kinh cầu tiêu đồng Vinh Phúc năm 2013".



Hội chợ thu hút được trên 200 gian hàng với đa dạng các loại hàng hóa như: hàng chế biến nông sản thực phẩm, điện tử, điện lạnh, bàn chải vệ sinh thông minh, dệt may, da giày, giấy, sách vở học sinh, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, hàng hoá gia dụng, đồ trang sức, hoá mỹ phẩm, ... tất cả hàng hóa được trưng bày tại Hội chợ là các mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Ngay trong ngày đầu, Chương trình đã thu hút được hàng nghìn lượt khách đến tham quan và mua sắm hàng hóa. Theo ý kiến đánh giá của người dân địa phương và các doanh nghiệp tham gia Hội chợ, Hội chợ lần này được tổ chức ở quy mô lớn, đã có nhiều doanh nghiệp tham gia bán, hàng hoá được bày bán ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, người dân có cơ hội mua được nhiều hơn các sản phẩm tốt do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tìm hiểu tâm lý tiêu dùng của người dân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 20/9/2013- 26/09/2013 tại Sân Quảng trường tỉnh Vinh Phúc.

YL

### CÔNG TY TNHH VIỆT THANH TUYÊN QUANG

Địa chỉ : Số Nhà 122, Phố Lê Đại Hành, Tổ 11 Phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang

Giám Đốc Công Ty : Đỗ Mạnh Hùng

NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Xây dựng các công trình dân dụng
- Thí nghiệm các loại vật liệu phục vụ công trình

Hoạt động trong những năm kinh tế suy thoái công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các dự án, công trình trong lĩnh vực xây dựng. Vì vậy rất mong nhận được sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh. Rất mong được hợp tác với cả các quan, doanh nghiệp trên toàn quốc

CHÚC MỪNG TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG